



## ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ฉบับที่ ๑๒ ฎี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรรพากรให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ใหม่ (New e -Filing) เริ่มให้บริการ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่ชุมพร แจ้งว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้ปรับปรุงระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e -Filing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ รวมทั้งเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นระบบใหม่นี้ยังเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ภายในกรมสรรพากรและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Profile) รวมทั้งมีฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น การ save การกรอกรายการในแบบแสดงรายการภาษี เพื่อมาดำเนินการต่อในภายหลังได้ยื่นแบบได้ทุกประเภทแบบภาษี (ยกเว้น ภ.ง.ด.๕๓ และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลายมากขึ้นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที (Real Time) และมีบริการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบหลังจากยื่นแบบและชำระภาษีสำเร็จ ระบบใหม่นี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร [www.rd.go.th](http://www.rd.go.th)

เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าใช้บริการระบบยื่นแบบ และชำระภาษีออนไลน์ใหม่ (New e - Filing) ได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีเข้าไปที่ [www.rd.go.th](http://www.rd.go.th) เพื่อดำเนินการ

๑. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม RD Prep (ใช้บันทึก/โอนย้ายใบแบบแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีได้รับอนุมัติยื่นรวม) สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (โปรแกรมเดิมจะใช้งานในระบบ New e - Filing ไม่ได้)

๒. เรียนรู้และทดลองใช้งานระบบ New e - Filing ได้ที่ “ระบบฝึกทักษะ”

๓. สร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานระบบ New e - Filing ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔”

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ (สำนักงานสรรพากรอำเภอ) ทุกสาขา ในวันเวลาราชการ

จัดทำโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนจักรีประพาส อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๐-๒๘๘๖ โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๘๘๘

[WWW.rd.go.th](http://WWW.rd.go.th) e-mail : [Chumphon@rd.go.th](mailto:Chumphon@rd.go.th)